



ที่ มท ๐๔๐๑.๒/ว ๒๑๖๖

กรมการพัฒนาชุมชน  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี  
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดกิจกรรมวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ ๕๘ ปี ดังนั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน และน้อมรำลึกถึงคุณูปการของอดีตผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน รวมถึงความรักในสถาบัน องค์กร และงานของกรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ขอให้จังหวัดมอบหมายพัฒนาการจังหวัดจัดกิจกรรมวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ เช่น การจัดพิธีทางศาสนา การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยให้ดำเนินการอย่างประหยัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)  
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๐๓๑

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๐๕ - ๗

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้  
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good



สาร  
อริบตีกรรมการพัฒนาชุมชน  
เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน  
วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

.....

ในโอกาสที่กรมการพัฒนาชุมชนก้าวอย่างอย่างมั่นคงเข้าสู่ปีที่ ๕๙ ผมขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงพระราชทานให้แก่พัฒนากรในวโรกาสเสด็จไปทรงกระทำพิธีเปิดเขื่อนและการพลังงานไฟฟ้าแม่น้ำพุง จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ เพื่อเป็นหลักการให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนมุ่งทำงานเพื่อความผาสุกของประชาชนความตอนหนึ่งว่า “ในการปฏิบัติงาน ชาวบ้านมักมีความหวาดระแวง และเกรงกลัวเจ้าหน้าที่ข้าราชการ ถือว่าเป็นบุคคลภายนอกหมู่บ้าน ไม่ใช่พวกเดียวกัน การเชื่อถือหรือยอมทำตามคำแนะนำส่งเสริมจึงมีน้อย ดังนั้นจะต้องทำให้ชาวบ้านรู้สึกรักและเชื่อถือว่าเป็นพวกเดียวกับเขา มีความปรารถนาจะช่วยเขาอย่างแท้จริง เช่น ให้ความรัก ช่วยเหลือเมื่อเดือดร้อน ทำงานให้จริงจัง ซึ่งต้องใช้ความพยายาม ความอดทน เป็นอย่างมาก ในการแนะนำส่งเสริมอาชีพหรือให้คำแนะนำเรื่องต่าง ๆ ต้องทำให้บ่อย ๆ ไม่ใช่พูดหรือทำหนเดียว เพราะชาวบ้านมีประเพณีความเคยชินมานาน และเมื่อแนะนำให้ทำอะไรได้แล้ว ต้องช่วยให้เขาขายได้ด้วย มิฉะนั้นเขาจะเสื่อมศรัทธา ไม่เชื่อถือทำต่อไป ขอให้ช่วยกันแนะนำชาวบ้านราษฎรให้ขยันขันแข็ง มีความฉลาด สร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว ทำงานหารายได้ และเก็บออม ไว้เมื่อถึงคราวจำเป็น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันสังคม การสร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่นแก่ครอบครัวชนบทเป็นการป้องกันประเทศชาติด้านหนึ่ง”

ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนจึงต้องรอบรู้ ขยัน อดทน และทำตนให้เป็นที่รักของชาวบ้าน ด้วยการพบปะ เยี่ยมเยียน สนับสนุน ให้การช่วยเหลือและติดตามงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อย่าละทิ้งชาวบ้าน รวมทั้งภาคีเครือข่าย อาทิ กลุ่มสตรี กลุ่มองค์กรเครือข่ายอาสาพัฒนาชุมชน เป็นต้น พัฒนาการจังหวัดและพัฒนาการอำเภอซึ่งเป็นต้นแบบของพัฒนากรต้องเพิ่มเติมองค์ความรู้ ให้ทันสมัยเพื่อใช้ความรู้ทางวิชาการนำไปสู่การปฏิบัติที่เชี่ยวชาญเพื่อให้งานในพื้นที่สำเร็จอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน

กรมการพัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการที่สำคัญ ได้แก่ การรณรงค์ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จนคณะรัฐมนตรีมีมติให้คนไทยช่วยสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วัน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งเป็นโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ฐานราก คือ ชุมชน และต่อยอดสู่ความมั่นคงของการพัฒนาประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความสมบูรณ์ ยั่งยืน เพราะเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของราษฎร รัฐและองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ นอกจากนี้ กรมการพัฒนาชุมชนยังได้ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลุกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชน ซึ่งประสบความสำเร็จในระยะที่ ๑ และต่อในระยะที่ ๒ ด้วยการอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน

ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” ด้วยสายใยแห่งพระเมตตา ได้ทรงพระราชทานความหวังใยต่อความเป็นอยู่วิถีชีวิตที่มีความสุขด้วยธรรมชาติที่สมดุล เต็มเต็มความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทร ของคนในครอบครัว ชุมชน พร้อมทั้งทรงพระราชทานกำลังใจให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ดังนั้น จึงขอให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี หุ่เม เท เสียสละ อดทน รอบรู้ จริ่งใจทำงานเพื่อประชาชนอยู่ดีมีความผาสุกและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้ช่วยกันคิดงานที่จะทำให้เกิดงานที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติ และขอส่งกำลังใจให้กับข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทุกคนที่ได้เสียสละหุ่เม เท เพื่อปฏิบัติภารกิจงานพัฒนาชุมชนให้พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือและเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง ใช้สติปัญญา ความรอบคอบ ความเมตตาและคุณธรรมในการทำงานกับประชาชนและให้ประชาชนไว้วางใจ มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ตุลาคม ๒๕๖๓